

Cách thức bước đi của Kế Hoạch Tân Sinh sau 20 Năm

Đứng trước Kế Hoạch Tân Sinh 20 năm, chúng ta thử xem qua sinh hoạt thường ngày và cùng nhìn lại những bước đi từ trước đến giờ. Để được như vậy, muốn áp dụng quá trình mà Chúa Giêsu đã dưới dạng là người lữ hành để mở mắt cho hai môn đệ trên đường Emaus, để thử nếm những vết mở và lập trường độc lập của cộng đoàn trong năm nay.

1 -Nhìn (tò hiện hướng chúng ta quan tâm)

Các môn đệ trên đường Emaus đã tranh luận với nhau về những sự việc vừa xảy ra tại Giêrusalem (Chúa chết, mộ trống, các phụ nữ làm chứng) Hãy bắt đầu bằng việc chậm rãi nhìn ngắm những hiện thực xảy ra.

Hãy nhìn với nhãn quan của mình về những gì đã xảy ra trên thế giới và trong xã hội Nhật, những gì còn liên tục trong 20 năm qua. Có những điều tốt, có bao điều xấu, nghịch lý.

Hãy tham khảo những kiểu nói, những danh từ thịnh hành được thiên hạ biểu hiện thời đó.

Hãy nhìn lại chính bản thân mình trong 20 năm qua, dựa theo dòng sự kiện, sẽ nhận ra hướng mà mình quan tâm.

Đây là phương pháp tĩnh tâm Dynamic Memory.

Tiếp theo là hãy nhìn lại giáo xứ, khối, hạt mình ở xem đã bước đi như thế nào.

Trong bối cảnh xã hội này, giáo hội chúng ta đã sống thế nào, cả các điều lành nhỏ mọn.

Hãy lập danh sách những điều đặc biệt muốn cảm tạ Chúa, những điều tốt đẹp, những điều cùng nhau làm, những cảm nhận mới, những hoa trái từ công lao làm việc...

Không cần phải hạn định hoặc bị gò bó, mà hãy lựa ra những điều thú vị, những gì quan tâm đến. Chính Chúa đã chiếu sáng trên từng việc một.

- Từ những gì cảm nhận được này, có thể bước qua bậc kế tiếp.

2 -Nghe (Ánh sáng được chiếu toả trên góc độ khác đôi với điều chúng ta quan tâm)

Dưới dạng là kẻ lữ hành, Chúa Giêsu đã giải thích Kinh Thánh cho họ.

Chúng ta cũng lắng nghe lời mời của Chúa, lời Tin Mừng.

Hãy tái xác nhận những điều mà Kế Hoạch Tân Sinh muốn nhắm tới là gì.

Hãy lắng tai nghe Lời Chúa là nguồn căn, và học hỏi những điều đã gợi ý trong "Mong muốn Tương Lai Tân Sinh".

Tham khảo Lời Chúa và lời dẫn giải về 5 hình ảnh giáo hội.

3 -Phán đoán (Từ sự quan tâm của chúng ta, Tân Sinh được mở ra)

Nhờ nghe lời Chúa nói, các môn đệ bắt đầu hiểu ý nghĩa của hiện thực vừa được giải thích, đã cố nài nỉ người lữ khách cùng nghỉ lại.

Chúa Giêsu đã hiệp thông ngồi đồng bàn dùng bữa, cảm tạ và bẻ bánh, và các môn đệ nhận ra đó là Chúa Phục Sinh. Chân trời mới được mở ra cho hai môn đệ. Tâm hồn các ông được hun nóng nhờ hiểu biết ý nghĩa của sự việc. Như thế, có thể nhận ra được sự phán đoán của Thiên Chúa.

Con đường mà cộng đoàn chúng ta đã đi cũng nhờ sự đối chiếu Lời Chúa và viễn tượng Tân Sinh, có thể tìm ra đâu là đề tài chính, thứ tự ưu tiên như thế nào, phương hướng thích ứng làm sao, vai trò của mình là gì, cũng như dựa vào căn cứ nào để mà phán đoán những sự việc quan trọng.

4 -Thực hiện (dựa vào sự quan tâm của chúng ta để tiến bước tới Chúa)

Nhờ kinh nghiệm gặp gỡ với Chúa Phục Sinh, hai môn đệ đã vội vã lên đường trở lại Giêrusalem để loan báo kinh nghiệm cho các bạn hữu.

Hai ông đã nhờ sự mở mắt như thế, để biến thành người hiệp thông và chứng tá.

Chúng ta cũng vậy, đang lập chương trình sống cụ thể với những gì đã thấy, đã nghe và đã phán đoán. Từ đó, lại nhận ra các vấn đề khác này sinh. Và chúng ta lại bắt đầu từ sự nhận biết này.